



## ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลล้มละลายกลาง



เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย นางทัศนีย์ จันส์ถัญญัย ธรรมเกณฑ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจราชการศาลล้มละลายกลาง โดยมีนายกิจชัย จิตธรรารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลล้มละลายกลาง ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศาลล้มละลายกลาง และประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมว่า หน่วยงานศาลยุติธรรมควรให้ความสำคัญด้านการให้บริการประชาชน การมีพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมเป็นประโยชน์ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในภารกิจของศาลยุติธรรมควรดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และต้องประหยัดใช้ง่ายๆ ขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนงานอำนวยความสะดวกหลายรูปแบบ เช่น พัฒนาการแจ้งการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาทางอีเมล การจัดทำ Application สำหรับสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา การคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลซึ่งนำร่องในศาลยุติธรรมสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ก่อนที่จะดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงปลายปีนี้

## ประธานศาลฎีกาเปิดการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67



วันที่ 12 กันยายน 2559 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67 โดยมีนายบวรศักดิ์ ทวีพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้บริหารศาลยุติธรรม และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67 จำนวน 161 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในถาวรนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67 ตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกที่มีความสำคัญของศาลยุติธรรม เพราะจะทำให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้เรียนรู้การดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอันเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหน้าที่เพื่อที่จะรักษาเกียรติยศของผู้พิพากษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน โดยประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองครองธรรมของตุลาการ...”

## การสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ



วันที่ 12 กันยายน 2559 นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง การบริหารจัดการคดีอนุญาโตตุลาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสรวิศ ลิ้มปรีงษ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล Mr.Gavin Margetson และ Mr.Emest Yang เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผู้ทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมวางแผนทางแก้ไขและพัฒนาการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

